

การเปิดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ร่วมกับ โรงเรียนมัธยม

โดยนาย พิเชษฐ หลั่งทรัพย์

๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมหรือประถม ทำการศึกษาต่อไม่มากนักในระดับประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ม.๓ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะเรียนต่ออย่างไร เรียนที่ไหน ซึ่งส่วนมากแล้วจะแบ่งการเรียนการต่อเป็นสองแนวทาง คือการเรียนต่อในชั้นมัธยมปลาย ซึ่งเรารู้จักกันก็คือการเรียนต่อ ม.๔ - ม.๖ และการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ เอกชน ในจังหวัดนครพนมมีสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน้อย เมื่อเทียบกับสถานฝึกอาชีพสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เช่นใน อำเภอธาตุพนม อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม มีสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านอาชีวศึกษา แต่มีบางอำเภอที่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เช่นอำเภอนาแก และ อำเภอปลาปาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายเพื่อจำนวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๔ อัตราการเรียนต่อของนักศึกษาอุดมศึกษา ต่อ อาชีวศึกษาเป็น ๖๐ : ๔๐ ฉะนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ เช่น ในประเทศยุโรป การจัดการศึกษา อุดมศึกษา ต่อ อาชีวศึกษาควรเป็น ๔๐ : ๖๐ จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม รับนโยบายมาแล้วจึงได้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม คือ โรงเรียนนาแกสามัคคี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือกับท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคี จัดเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช. สองแผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาการบัญชี เพื่อบริการนักเรียนที่จบ ม.๓ แต่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในสาขาวิชาชีพ ในการสร้างความร่วมมือกันนี้ ครูอาจารย์ ที่สอนวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างสอน ส่วนครูอาจารย์ ที่สอนสายสามัญศึกษา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นั้น ทางโรงเรียนนาแกสามัคคี จะเป็นผู้สอน งบประมาณค่าสอน ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ จะเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ค่าสถานที่ จะเป็นของโรงเรียนนาแกสามัคคี ส่วนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าประปาให้ การเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมนี้ ได้ตอบสนองพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในด้านความต้องการที่จะให้ลูกได้ศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ด้านอาชีวศึกษา นอกจากนั้นแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ยังได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ๗๕ ชั่วโมงพิเศษให้นักศึกษาโรงเรียนนาแกสามัคคีอีกด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถให้มากขึ้น เช่น การเปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ๗๕ ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคี หลักสูตรใบตอง โดยวิทยาลัยจะจ้างผู้ที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ ที่อยู่ภายในอำเภอนาแก